

ส.บ.ม.ท.เรียกร้องให้ รมว.ศธ.ปฏิบัติตามมติของสภาการศึกษาเรื่องการเพิ่ม สพม.ให้ครบทุกจังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 13 มิ.ย. 2563

นายรัชชชัย ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตามที่อนุกรรมการการศึกษา ที่มีนายสุรวิท ทองบุญ เป็นประธาน
ได้เสนอร่างกฎหมายการศึกษาที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัด
และนายวรวิช กำภู ณ อยุธยา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กับสื่อฉบับหนึ่งว่าจากที่ได้ทำงานด้านโครงสร้าง ศธ มากกว่า
1 ปี ยังจับจุดไม่ได้ว่าการเพิ่ม สพม.จะมีข้อดีหรือไม่ดีอย่างไร

ส่วนตัวยังคิดว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 1 คน
มีศักยภาพที่จะดูแลการจัดการศึกษาในภาพรวมโดยไม่ต้องแยกประถม หรือ มัธยม ดังนั้นการเสนอเพิ่ม สพม
ทุกจังหวัด ก็คงต้องมาศึกษาให้รอบด้านว่าเพิ่มแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไร นั้น
ตนเห็นว่าเรื่องเหตุผลความจำเป็นในการเพิ่ม
สพม.ให้ครบทุกจังหวัดนั้นมีปรากฏในรายงานการประชุมของสภาการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งดังกล่าว
ซึ่งมีองค์ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและมีผู้ทรงคุณวุฒิในทุกๆด้านทั้งประเทศ
เป็นองค์ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในเรื่องการเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ความเป็นไปได้เรื่องอาคารสถานที่ เรื่องอัตรากำลังคนและเรื่องของงบประมาณ
แล้วเห็นว่าสามารถดำเนินการได้และจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก
รวมถึงยังเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วย

ที่ประชุมจึงมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการประกาศตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้
ครบทุกจังหวัด แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้ดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลชี้แจงให้สังคมทราบ
ทั้งนี้มติของที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งกล่าวยังมีผลผูกพันมาจนถึงทุกวันนี้

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ จากนายวรวิชช
ขอได้โปรดแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรีบดำเนินการประกาศตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยเร็ว เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการสูญเสียต่อการถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ส่วนกรณีที่นายวรวิชชเห็นว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 1 คน
มีศักยภาพสูงที่จะดูแลการจัดการศึกษาในภาพรวมได้โดยไม่ต้องแยกเป็นประถมหรือมัธยม นั้น
ตนขอเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนัก
ได้มีการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยในแต่ละจังหวัดมีเขตพื้นที่การศึกษาที่
ผอ.เขตฯดูแลจัดการศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลปรากฏว่าประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
คุณภาพการศึกษาลดลงไม่ถึงไหน จนนำไปสู่การแก
พ.ร.บ.การศึกษาทุกฉบับให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแยกจากกัน

“
ผมอยากขอเรียกร้องให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ฟังเสียงเรียกร้องจากผู้ปฏิบัติในภาคสนามบ้าง
ที่สำคัญเรื่องเหตุผลความจำเป็นของการขอเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษานั้นก็ได้มีการไปนำเสนอโดยตรงต่อ

ายวราวิชและนายวราวิชก็รับทราบและเห็นชอบในเรื่องการเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแล้ว"
นายรัชชัยยกวางในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชัย ศรีสุวรรณ
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)